

## **CHỦ ĐẦU TƯ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÉP HOA SEN.**

VinaCapital, một trong những nhà đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã lên tiếng không đồng ý với dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vì lo ngại về tác động tiêu cực của nó đối với môi trường.

"Chúng tôi đã đầu tư vào cổ phiếu HSG trong một thời gian dài. Nhưng đối với dự án thép Cà Ná, chúng tôi không ủng hộ, trừ dự án có thể chứng minh rằng không ảnh hưởng đến môi trường. Hiện nay, công ty đã đưa ra đầy đủ thông tin và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm dự án ", ông Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc điều hành Quỹ VCG Đối tác Việt Nam (VVF) thuộc VinaCapital cho biết.

Phát biểu với các phóng viên tại một hội nghị đầu tư hàng năm tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 13, ông Nguyễn Hoài Thu cho biết đại diện VinaCapital và HSG đã gặp nhau để thảo luận về các dự án về vấn đề bảo vệ chi phí và môi trường.

Dự án vẫn chưa được sự chấp thuận chính thức và VinaCapital sẽ hỗ trợ nó nếu nó có thể mang lại lợi ích tài chính cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, VinaCapital, quan tâm về vấn đề môi trường, đã yêu cầu HSG xem xét các vấn đề liên quan đến môi trường.

Đây là một phản ứng bình thường của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đến các vấn đề môi trường. Phát biểu với giới truyền thông, đại diện của nhiều quỹ đầu tư đã bày tỏ sự do dự tại các doanh nghiệp với các mối đe dọa môi trường mặc dù dự án mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư .

Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital, cho biết nhóm tiếp tục cân nhắc các cơ hội đầu tư tại Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Khu vực tư nhân đã tạo ra lợi nhuận tốt, hơn 20%, từ 40 quỹ đầu tư VinaCapital đã hoàn toàn thoái vốn. Nhóm này được nhắm đến các công ty tư nhân trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và cơ sở hạ tầng.

"Các công ty tư nhân hiện chiếm 12% danh mục đầu tư của tập đoàn và con số này dự kiến sẽ tăng lên 20% trong một hoặc hai năm tới. Chúng tôi đang xem xét hơn 10 giao dịch với tổng giá trị trên 100 \$ triệu ", ông nói thêm.

Đại diện của các nhóm đầu tư nước ngoài tại sự kiện thảo luận triển vọng đầu tư với các doanh nghiệp trong nước như Vinamilk, Vietjet, Novaland, Công ty Cổ phần Đất Việt, Siam Brothers Việt Nam và Coteccons.

Huỳnh Cách Mạng, phó chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đã báo cáo GDP tăng trưởng gộp là 7,76% trong giai đoạn chín tháng đầu năm, cao hơn so với con số của quốc gia 5,93%.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phê duyệt và bổ sung các thành phố trong kỳ là 1,1 tỷ \$ trong khi thị trường chứng khoán TP HCM báo cáo hơn 63 tỷ \$ trong vốn.